

# Phát động Giải báo chí toàn quốc về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam" lần thứ II năm 2024

12:44 18/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 17/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo và giao Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ phát động Giải báo chí toàn quốc về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam" lần thứ II năm 2024.**

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh, giải báo chí lần này diễn ra khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 46-NQ/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và thành công của Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028) với nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, đột phá mới. Trong đó, nhiệm vụ tuyên truyền được chỉ đạo: đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân.



*Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam*

Theo bà Bùi Thị Thơm, việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024 là một sáng tạo để đổi mới trong nhiệm vụ thông tin, truyền thông về nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay đã được nêu tại Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị.

Để công tác tổ chức giải đạt hiệu quả, thành công, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm đề nghị Ban tổ chức cần có những đổi mới, sáng tạo, linh hoạt về nội dung, hình thức nhằm khuyến khích các tác giả, các cơ quan báo chí có được những tác phẩm có chất lượng cao tham dự giải, qua đó tạo sự lan tỏa đến đông đảo dư luận, nhân dân cả nước. Khuyến khích các tác giả gửi bài dự thi gắn với chủ trương, ưu tiên của Đảng, Nhà nước trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay.

Đó là các chủ đề về chuyển đổi sản xuất nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải...; gắn với các phong trào hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam về thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; về khuyến khích thành lập các câu lạc bộ nông dân, các chi, tổ hội nghề nghiệp..., bà Bùi Thị Thơm nhấn mạnh.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay, điện tử dân việt cho biết, lần

đầu tiên tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023 đã tập hợp được hơn 2.700 tác phẩm tham dự với hơn 100 cơ quan báo chí cả nước tham gia. Nhiều tác phẩm đã phản ánh chân thực hơi thở cuộc sống, đi sâu vào các vấn đề nóng hiện nay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời đưa ra những đường hướng, giải pháp, những phản biện để hướng tới một nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Kết quả, có 55 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo và đã có 26 tác phẩm xuất sắc được trao các giải thưởng ý nghĩa. Một nét mới trong Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2024 là cơ cấu giải thưởng đã bổ sung thêm hạng mục giải thưởng dành cho phát thanh, truyền hình.



*Quang cảnh lễ phát động và công bố thể lệ*

Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận các tác phẩm dự thi qua hai kênh là: Sử dụng các bài viết được đăng tải trên Báo Nông thôn Ngày nay, điện tử Dân Việt (do các tác giả gửi về tham dự) và tiếp nhận tất cả các tác phẩm từ các cơ quan báo chí trong cả nước.

Thời gian nhận tác phẩm hợp lệ đối với các tác phẩm tính từ ngày 10/12/2023 (thời điểm Ban tổ

chức có thông báo), thời gian kết thúc nhận bài là ngày 15/11/2024. Chi tiết được đăng trên Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam tại địa chỉ: <http://www.vja.org.vn> và Báo điện tử Dân Việt ([Danviet.vn](http://Danviet.vn)). Thể lệ giải báo chí cũng sẽ được gửi đến các Liên chi hội, Chi hội Nhà báo, các cơ quan báo chí cả nước.

Trong khuôn khổ lễ phát động giải, Báo Nông thôn Ngày nay, điện tử Dân Việt phát động cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ III năm 2024. Cuộc thi do Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức.

Các tác phẩm dự thi Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ III thể hiện cảm xúc, hồi ức, kỷ niệm, ký ức... của người viết về Hà Nội, những câu chuyện về Hà Nội; không khí sinh hoạt đặc trưng của Thủ đô thể hiện ở văn hóa, lịch sử, cảnh quan, kiến trúc, di sản...; những khoảnh khắc lay động trong nhịp sống hằng ngày khiến tác giả thấy yêu hơn thành phố mình đang sinh sống, học tập, làm việc...

Thời gian nhận bài dự thi từ 10/7/2024 và kết thúc vào ngày 30/9/2024. Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email của chương trình: [cuocthikyuchanoi@gmail.com](mailto:cuocthikyuchanoi@gmail.com) hoặc qua đường bưu điện, gửi về Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay, tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay, Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**Trà Vũ**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/phat-dong-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-nong-nghiep-nong-dan-nong-thon-viet-nam-lan-thu-ii-nam-2024>